



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔNG

PHIẾU KHẢO SÁT SINH VIÊN, HỌC VIÊN NĂM CUỐI
VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO

Nhằm nâng cao chất lượng của quá trình đào tạo, Nhà trường rất mong nhận được ý kiến của các bạn sinh viên năm 3 năm 4; học viên cao học năm 2 về các hoạt động liên quan đến công tác đào tạo của Trường hiện nay. Ý kiến của các bạn giúp Nhà trường đưa ra được các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, giảng dạy và nghiên cứu. Thông tin trả lời của các bạn sẽ được giữ kín, vì vậy các bạn vui lòng trả lời thẳng thắn và khách quan các câu hỏi. Nếu các bạn có thắc mắc hoặc trao đổi, vui lòng liên hệ theo địa chỉ ở cuối bảng hỏi này.

Phần 1: THÔNG TIN CHUNG

Khóa học:; Khoa:

Ngành học: Lớp:

Phần 2: Ý KIẾN CỦA NGƯỜI HỌC

Các bạn vui lòng khoanh tròn vào ô trả lời với sự lựa chọn thích hợp, tương ứng với từng mức độ đánh giá.



STT	Tiêu chí đánh giá	Mức độ đánh giá					Không ý kiến
		Hoàn toàn không đồng ý			Hoàn toàn đồng ý		
I. Mục tiêu và nội dung chương trình đào tạo		→					
1	Tầm nhìn, sứ mạng, triết lý giáo dục và giá trị cốt lõi của Nhà trường đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của bạn	①	②	③	④	⑤	
2	Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo được công khai và phổ biến đến SV	①	②	③	④	⑤	
3	Chương trình đào tạo được công khai và phổ biến đến sinh viên	①	②	③	④	⑤	
4	Chương trình đào tạo cân đối giữa kiến thức chung và kiến thức chuyên ngành, các học phần được tổ chức có hệ thống phù hợp với người học.	①	②	③	④	⑤	
5	Tỷ lệ phân bố giữa lý thuyết và thực hành hợp lý	①	②	③	④	⑤	
6	Các học phần trong CTĐT được tổ chức có hệ thống, phù hợp với thời gian học và khối lượng kiến thức	①	②	③	④	⑤	
7	Nội dung chương trình đào tạo được cập nhật, đáp ứng nhu cầu xã hội	①	②	③	④	⑤	
II. Tổ chức quản lý và phục vụ đào tạo		→					
7	Bạn được cung cấp đầy đủ thông tin về quy chế đào tạo, hướng dẫn thực hiện chương trình đào tạo	①	②	③	④	⑤	
8	Bạn được cung cấp đầy đủ thông tin về học phần (Chuẩn đầu ra, đề cương, phương pháp học, tài liệu học tập)	①	②	③	④	⑤	
9	Thông tin về hoạt động kiểm tra, đánh giá được thông báo công khai và phổ biến đến sinh viên	①	②	③	④	⑤	
10	Nhà trường áp dụng nhiều hình thức thi (thi tự luận, thi trắc nghiệm, làm tiểu luận) để đánh giá kết quả học tập của người học.	①	②	③	④	⑤	

11	Các hình thức thi đều có thang điểm rõ ràng và đảm bảo đảm đánh giá đúng năng lực của người học	①	②	③	④	⑤	
12	Kết quả học tập được đánh giá chính xác, công bằng và được thông báo kịp thời giúp sinh viên cải tiến học tập	①	②	③	④	⑤	
13	Lớp học có sĩ số hợp lý, thuận lợi cho sinh viên học tập	①	②	③	④	⑤	
III. Cơ sở vật chất		☹️ → ☺️					
14	Thiết bị phòng lý thuyết đáp ứng nhu cầu học tập	①	②	③	④	⑤	
15	Thiết bị phòng thực hành/thí nghiệm đáp ứng nhu cầu học tập	①	②	③	④	⑤	
16	Căn tin đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, sạch sẽ, thuận tiện	①	②	③	④	⑤	
17	Môi trường giáo dục tạo sự thoải mái cho sinh viên, hỗ trợ hiệu quả hoạt động đào tạo	①	②	③	④	⑤	
IV. Hoạt động phục vụ và hỗ trợ sinh viên		☹️ → ☺️					
18	Cố vấn học tập (giáo viên chủ nhiệm) tích cực tư vấn, hỗ trợ sinh viên trong học tập	①	②	③	④	⑤	
19	Cán bộ, nhân viên văn phòng có thái độ hòa nhã, lắng nghe và giải quyết kịp thời các yêu cầu của sinh viên	①	②	③	④	⑤	
20	Khoa hỗ trợ sinh viên trong thực tập và làm khóa luận tốt nghiệp	①	②	③	④	⑤	
21	Nhà trường có Ký túc xá, sân chơi bãi tập để chăm lo đời sống, sức khỏe, cho sinh viên.	①	②	③	④	⑤	
22	Nhà trường có những chính sách hỗ trợ kịp thời khi sinh viên gặp khó khăn	①	②	③	④	⑤	
23	Các hoạt động học thuật (trong và ngoài CTĐT) giúp sinh viên có ý thức và kỹ năng học tập suốt đời	①	②	③	④	⑤	
24	Các hoạt động văn thể mỹ đáp ứng nhu cầu của sinh viên	①	②	③	④	⑤	
V. Hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng (Mùa hè xanh, Tiếp sức mùa thi, Hiến máu nhân đạo, Chế tạo sản phẩm NCKH phục vụ cộng đồng...)		☹️ → ☺️					
25	Nhà trường có những chính sách hỗ trợ sinh viên tham gia các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng	①	②	③	④	⑤	
26	Các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng phong phú mang lại ý nghĩa thiết thực cho sinh viên	①	②	③	④	⑤	
27	Thời gian tổ chức các hoạt động linh hoạt, phù hợp với sinh viên	①	②	③	④	⑤	
VI. Đánh giá chung về kết quả đạt được của khóa học		☹️ → ☺️					
28	Chương trình đào tạo đáp ứng được mong đợi của bạn	①	②	③	④	⑤	
29	Bạn tự tin về triển vọng nghề nghiệp sau khi ra trường	①	②	③	④	⑤	
30	Bạn hài lòng về chất lượng đào tạo	①	②	③	④	⑤	

VII. Ý kiến khác

31. Bạn có kiến nghị gì với Nhà trường về chương trình đào tạo và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội

.....

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của các bạn!

Phòng Quản lý chất lượng - (Phòng 106) Trường Đại học Thành Đông
Số 3 Vũ Công Đán, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương
Điện thoại: 02203.680.226